



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังนี้

(๑) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๘๕๒ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

๑) นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๐๐๖๙ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

(๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๕๕๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ใจ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

๑) นายจักรวาล อินทร์เทศ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๕๗๘ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก
เพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่า
ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย คำลือ)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล